
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 187  —  171. mál.

Fyrirspurn
til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um öryggi á þjóðvegi 1 undir Eyjafjöllum.

Frá Unni Brá Konráðsdóttur.

Til hvaða varanlegu aðgerða verður gripið til að tryggja öryggi á þjóðvegi 1 vegna þess
gríðarlega aurs sem ár undir Eyjafjöllum bera fram í kjölfarið á eldgosinu í Eyjafjallajökli?


